

KỶ HỢP BẤT THƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ họp bất thường lần thứ chín, sáng ngày 14/2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", phân định thẩm quyền, trách nhiệm, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương; đồng thời, tạo hành lang pháp lý để xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu tập trung góp ý vào một trong những nội dung

trọng tâm của dự thảo Luật liên quan tới quy định về nguyên tắc phân định thẩm quyền; phân quyền, phân cấp, ủy quyền; nhấn mạnh đây là điểm mới, tiến bộ và cần thiết so với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cần rà soát, xác định rõ hơn về nội hàm các khái niệm; yêu cầu và cơ chế thực hiện phân quyền, quy định về chủ thể phân cấp, ủy quyền, chủ thể được phân cấp, ủy quyền, các điều kiện để phân cấp, ủy quyền, cơ chế, trách nhiệm... nhằm tăng cường quyền tự chủ, tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nâng

cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Thảo luận về Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các đại biểu nhấn mạnh Nghị quyết đã hoàn chỉnh, toàn diện, bao quát nhiều vấn đề trong bối cảnh triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy rất khẩn trương.

Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, qua đó xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh khoảng trống pháp luật, bảo đảm hoạt

động bình thường, liên tục, thông suốt của bộ máy nhà nước và toàn xã hội.

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

VŨ SƠN TÙNG (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

TRIỂN KHAI CUỘC KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 301-KH/TU, ngày 12/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra và công bố kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 301-KH/TU và Nghị quyết số 18-NQ/TW đối với 11 tổ chức đảng được kiểm tra, gồm: Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Mục thời gian kiểm tra đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trên của các tổ chức đảng từ khi ban hành các văn bản đến tháng 2/2025; thời gian tiến hành kiểm tra tại các đơn vị trong tháng 3/2025. Phương pháp tiến hành kiểm tra: Các tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo theo đề cương, tài liệu liên quan gửi về đoàn kiểm tra trước ngày 28/2 để đoàn kiểm tra nghiên cứu, thẩm tra, xác minh, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung cần giải trình, bổ sung làm rõ; đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; sau khi tiến hành kiểm tra trực tiếp tại tổ chức đảng, đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị, phối hợp giữa các đơn vị để triển khai cuộc kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 301-KH/TU và Nghị quyết số 18-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các đoàn kiểm tra và tổ chức đảng được kiểm tra phải vào cuộc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất. Các tổ chức đảng được kiểm tra phải chủ động, khẩn trương, trách nhiệm, chuẩn bị hết sức chu đáo các báo cáo, tài liệu, tự rà soát, đánh giá, làm rõ điểm mạnh, khó khăn, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 301-KH/TU và Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; mỗi đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đảng được kiểm tra để nghiên cứu, nắm chắc quá trình triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị, trên cơ sở đó đi sâu kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp các đơn vị ở cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 301-KH/TU và Nghị quyết số 18-NQ/TW. Các đoàn kiểm tra và tổ chức đảng được kiểm tra phải bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả kiểm tra, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu cao nhất là toàn tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện thành công việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

QUYNH LƯU

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

giữ vững kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT chuyên. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng các đối tượng học sinh này thuộc trách nhiệm của nhà trường và không thu tiền học của học sinh.

UBND thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện các giải pháp quản lý dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm hoặc để dư luận không tốt về công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và chịu trách nhiệm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Các trường tiểu học, THCS, tiểu học và THCS trên địa bàn tuyên truyền, quán triệt về Thông tư số 29, Công điện số 10/CĐ-TTg, ngày 7/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức cho giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý giáo viên vi phạm theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng giáo dục trong các giờ học chính khóa. UBND thành phố sẽ biểu dương, ghi nhận các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm quy định về học thêm, dạy thêm, những giáo viên tâm huyết, trách nhiệm vì học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, người đứng đầu và giáo viên để xảy ra vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm Thông tư số 29, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2024 - 2025.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn giám sát quy trình chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Liên Hạnh, thị trấn Vũ Thư.

trang thiết bị, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP trong quá trình trồng, chế biến, đóng gói sản phẩm...

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cơ sở trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói sản phẩm. Các cơ sở đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhà xưởng, trang thiết bị máy móc bảo đảm an toàn; phổ biến, cập nhật các quy định về ATTP cho cán bộ, nhân viên...

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN xã Canh Tân, giải nhì cho Hội LHPN xã Duyên Hải; đồng giải ba cho Hội LHPN các xã: Thái Phương, Bắc Sơn.

TÚ ANH - BẢO AN

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đầu tư QH Land đề xuất làm nhà đầu tư hạ tầng CCN.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các liên danh nhà đầu tư báo cáo phương án, kế

hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN, Sở Công Thương đã nhận xét về năng lực của các nhà đầu tư. Các thành viên Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN khai thác, làm rõ công tác triển khai giải phóng mặt bằng, đi trình, phương án xây dựng, năng lực đầu tư, quản lý của

doanh nghiệp, hiệu quả của dự án... Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm cho các nhà đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp và xuất nhập khẩu Hà Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Phúc Long đủ điều kiện được lựa chọn là nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ngô Xá; liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy Ninh Industrial và Công ty Cổ phần Đầu tư QH Land đủ điều kiện được lựa chọn là nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thủy Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thống nhất giao Sở Công Thương rà soát lại hồ sơ và đề nghị các liên danh nhà đầu tư hoàn thiện theo đúng quy định. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, liên danh nhà đầu tư cần sớm triển khai thực hiện dự án, trong đó chú trọng

phương án bảo vệ môi trường, xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đúng thiết kế kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cũng lưu ý: Các sở, ngành, địa phương liên quan, nhất là Công an tỉnh và các liên danh nhà đầu tư cần nghiên cứu thống nhất về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy tại CCN theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Vũ Thư và UBND huyện Thái Thụy phối hợp với nhà đầu tư sớm triển khai các bước công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng cao vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Đánh giá, xác nhận xã Song An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đoàn đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh đã tiến hành đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại xã Song An (Vũ Thư).

Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2014, hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND xã Song An ban hành nghị quyết chỉ đạo UBND xã thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến năm 2022, xã thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thực sự có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội được tập trung đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp đồng bộ, từng bước hiện đại; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 0,5%; thu nhập bình quân đạt trên 72 triệu đồng/người/năm.

Sau khi khảo sát thực tế, các thành viên trong đoàn đã góp ý từng tiêu chí để xã Song An bổ sung, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh xét, ra quyết định xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

MINH NGUYỆT

Trên 326.000 người cao tuổi tham gia hội người cao tuổi các cấp

Sáng ngày 14/2, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để thống nhất nội dung, chương trình công tác toàn khóa và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2024 - 2029; triển khai công tác hội năm 2025.

Năm 2024, các cấp hội và hội viên hội NCT trong tỉnh đã thực hiện tốt phong trào thi đua "Tuổi cao - Tuổi hồng"; công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT được đẩy mạnh, đa dạng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức hội được thành lập ở cả 3 cấp, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh và cả nước, mở ra điều kiện thuận lợi cho công tác hội trong giai đoạn mới; vai trò của hội tiếp

tục được khẳng định, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 326.000 hội viên hội NCT, chiếm 90,6% người cao tuổi; 198/242 xã, phường, thị trấn có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của NCT với số dự gần 29 tỷ đồng; 1.700 câu lạc bộ thu hút gần 92.000 NCT tham gia, trong đó có 31 câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, 163.000 NCT công sức vào thực tiễn lao động, mở trang trại, đưa cây con có giá trị cao vào sản xuất.

Năm 2025, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ hội

ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả. Đa dạng hóa hình thức, biện pháp và vận động nguồn lực chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống NCT. Cùng với đó, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam và tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Tuổi cao - Tuổi hồng".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung, chương trình công tác toàn khóa và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2025; trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

ĐANG ANH

Các hoạt động tại lễ hội đền Trần

* Trong khuôn khổ các hoạt động tại lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) đã diễn ra hội thi kéo lửa nấu cơm cần.

Tham gia hội thi, 40 thành viên đến từ 8 đội đại diện cho 8 thôn làng trên địa bàn xã Tiến Đức đã trở tài nấu cơm nhanh, chất lượng cơm ngon, trang trí đẹp mắt, vệ sinh sạch sẽ. Hội thi kéo lửa nấu cơm đã tái hiện thực tế ứng biến linh hoạt đủ sức nuôi quân trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hội thi không chỉ tạo không khí rộn ràng của lễ hội đầu xuân mà còn góp phần thắt chặt tình thân đoàn kết, gắn bó giữa các thôn làng.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn diện và giải theo từng tiêu chí: thời gian

nhANH NHẤT, chuẩn bị công phu nhất, trang trí đẹp nhất cho các đội thi.

* Ban quản lý di tích đền Trần phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hưng Hà tổ chức hội thi tằm trâu cánh phượng.

Hội thi là một trong những hoạt động phần hội mới được phục dựng tại lễ hội đền Trần. Trước khi lễ hội diễn ra, các đội thi đến từ các địa phương trên địa bàn huyện đã tranh tài, chọn ra 3 đội có thành tích tốt nhất tham gia tằm trâu tại lễ hội. Trong gần 1 giờ, thành viên của 3 đội trở tài tằm cao mẫu trâu cánh phượng đã được ban tổ chức lựa chọn: phượng múa, phượng châu, phượng bay, phượng ngự. Trong thời gian đã định ở mỗi phần thi,

ban tổ chức tính điểm dựa trên số lượng, chất lượng của mỗi miếng trâu được tằm.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội xuất sắc. 12 khay trâu của 3 đội qua 4 phần thi được dâng lên tế lễ.

* Ban quản lý di tích đền Trần phối hợp với Hội Thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà tổ chức liên hoan hát văn, hát chầu văn lần thứ V.

Tham gia liên hoan, các thanh đồng đến từ Hội Thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà đã trình diễn những tiết mục hát văn, hát chầu văn và thực hành các lượt thi đấu, mỗi lượt gồm 4 đô vật. Đô vật nào tranh được nhiều lượt cầu về hồ sẽ giành chiến thắng. Hội thi tổ chức theo thể thức vòng tròn, đấu loại trực tiếp với mỗi trận đấu kéo dài trong 10 phút, chọn 4 đô vật có thành tích xuất

sắc nhất vào vòng chung kết. Xuyên suốt các trận đấu, sự giằng co quyết liệt của các đô vật đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương cổ vũ. Thông qua hội thi đã góp phần tái hiện khung cảnh rèn luyện sức khỏe của binh sĩ thời nhà Trần, đồng thời thể hiện tinh thần thượng võ, đoàn kết của người dân Hưng Hà ngày nay.

Sau quá trình tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các đô vật xuất sắc nhất.

* Chiều ngày 14/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức hội thi kéo cờ nữ năm 2025.

Hội thi có sự tham gia của gần 350 vận động viên nữ đến từ 33 xã, thị trấn trong huyện, mỗi đội có 12 vận động viên thi đấu theo thể thức lượt trực tiếp, chọn các đội vào vòng bán kết, chung kết. Với tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Tiến bộ", các đội đã cống hiến cho khán giả những màn thi đấu kịch tính, thu hút đông đảo người dân và du khách xem và cổ vũ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN xã Canh Tân, giải nhì cho Hội LHPN xã Duyên Hải; đồng giải ba cho Hội LHPN các xã: Thái Phương, Bắc Sơn.



Các đội vừa di chuyển vừa nấu cơm trong thời gian cố định.



Ban giám khảo hội thi tằm trâu cánh phượng đánh giá về từng phần thi.